



UAC ปรับโครงสร้างธุรกิจ

■ ขาย Non-Core Business ออก ■ รุกพลังงานทดแทน-เคมีภัณฑ์สะอาด



ชัยพล
ประสพโชค

บริษัทร่วมทุน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานตามนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด อย่างยั่งยืนในอนาคต

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

WGE ดีเดย์เทรด 3 พ.ย. SABUY-RT เข้าคิวรอ

เคาะราคาไอพีโอแล้ว
นิวส์ คอนเน็คท์ - WGE ได้ฤกษ์ลงสนามเทรด 3 พ.ย. นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี ด้าน SABUY เคาะ IPO ที่ 2.50 บาทต่อหุ้น ขณะที่ RT กำหนดราคา 1.92 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 3-5 พ.ย. พร้อมกัน ต่อแถวเข้าเทรด

ผู้สื่อข่าว "นิวส์ คอนเน็คท์" รายงานว่า วันที่ 3 พ.ย. 2563 นี้ หุ่นบริษัท เวิลด์ เกรด เอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย WGE เสนอขายหุ้นสามัญให้กับ ประชาชน

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

CIMBT กางแผนลุยตลาดรายย่อย

วางแผนบุกช่องทางสินเชื่อดิจิทัล

ของธนาคารในปี 64 คาดว่าจะเห็นการเติบโต

ที่ดีกว่าปีนี้ เนื่องจากธนาคารยังคงมีการลดต้นทุน

และลดค่าใช้จ่ายลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



สุธีร์
โล้วโลภณกุล

นิวส์ คอนเน็คท์ – CIMBT หัวงผลงานปี 64 เติบโตโดดเด่น เดินหน้ารุกสินเชื่อดิจิทัลผ่านช่องทางดิจิทัล หนุนสินเชื่อดิจิทัลมาเติบโตอีกครั้งจากปีนี้ที่คาดติดลบ 5%

นายสุธีร์ โล้วโลภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงาน



ติดปีกธุรกิจออนไลน์.... ธนาคารกสิกรไทย จับมือพันธมิตรธุรกิจ ช้อปปี๋ จัดงานสัมมนาแบบ Exclusive ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Shopee University: Financial Edition ติดปีกความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ สามารถเปิดช่องทางการขายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ





UAC

โดยUACในฐานะผู้ถือหุ้น99.998%ในบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ได้ขายหุ้นจำนวน 30% ให้กับ บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด (PTE Plus) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจให้บริการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเห็นว่าการเข้ามามีหุ้นของ PTE Plus จะส่ง ผลบวกกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ส่วนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทย่อย ที่UACถือหุ้น100%ได้ขายหุ้นในบริษัทเซบิก้ายูเอซี จำกัด ทั้งหมด 49% ให้กับ น.ส.ธัญพัฒน์ นันทพันธ์ เนื่องจากเซบิก้า ยูเอซีดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ซึ่งจัดว่าเป็น Non-Core Business เพื่อเอื้อ ต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทน และเคมีภัณฑ์สะอาดเป็น Core Business

“การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อย ครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางกรอบการดำเนินธุรกิจ ของ UAC ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตาม นโยบายการลงทุนทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างอัตรากำไรเติบโตในทุกมิติ ไม่ว่าจะ เป็นในธุรกิจ Trading พลังงานทดแทน และโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่อไป ในอนาคต” นายชัชพล กล่าว ●

CIMBT

63.2% และตั้งเป้าหมายลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50% ภายในปี 67

ขณะที่ธนาคารยังเดินหน้าการให้บริการ ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าสมาชิก ใช้บริการแล้วจำนวน 145,700 รายรวมทั้งขยาย ผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆ ผ่านบริษัทในเครือให้กับ ลูกค้ารายย่อย ในส่วนของลูกค้ารายใหญ่ธนาคาร ประเมินว่า ยังมีประสิทธิภาพที่ธนาคารจะเข้าไป นำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติม

สำหรับภาพรวมสินเชื่อบริษัท 64 คาดว่า จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง จากปีนี้ที่คาดว่าสินเชื่อ จะทรงตัวหรือติดลบ 5% เนื่องจากลูกค้า ธุรกิจรายใหญ่ชะลอแผนการลงทุน และการ



เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ รวมทั้งธนาคารเพิ่มความ ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยในปีหน้า จะเน้นตลาดสินเชื่อรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล มากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ยังมี โอกาสในการขยายตลาด

ในส่วนของตัวเลขหนี้ที่มีก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 64 คาดว่าจะลดลงจากสิ้นปี 63 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 5% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.9% โดยธนาคารมีแผนตัดขายหนี้ NPL อีกราว 3 พันล้านบาท ●

WGE

เป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ราคา IPO ที่ 2.30 บาทต่อหุ้น จากราคาเหมาะสมที่โบรกเกอร์ ประเมินเอาไว้ในช่วง 3.30-3.93 บาทต่อหุ้น

ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ บัวน้อม ประธาน กรรมการบริหาร WGE กล่าวว่า เมื่อหุ้นเข้าซื้อขาย ใน SET น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ที่จองซื้อหุ้น เนื่องจากที่ผ่านมากระแสตอบรับ จากการไรด์โชว์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มีนัก ลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน เมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้น ก็มีความต้องการเกินกว่า จำนวนหุ้นที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่น ที่นักลงทุนมีต่ออนาคตของบริษัทฯ และเชื่อว่า จะมีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่อง ตามแนวโน้ม อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างของไทย

ด้านนายวิชา โทมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)



ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรท์ทัน เน็ลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT กล่าวว่า RT เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและ ธรณีเทคนิคที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง จะทำการ เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 300 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.92 บาท เสนอขายระหว่างวันที่3-5 พ.ย. 63 และ เตรียมเข้าซื้อขายใน SET ภายในเดือน พ.ย. นี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของRTมีผู้จัดจำหน่ายฯ ร่วมอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย บล.โกลเบล็ก, บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.ทีริเน็ต, บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ยูไอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บล.ไอว่า

(ประเทศไทย), บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บล.ไอว่า

นายชูเกียรติ รุจนพรพิชญ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การค้าแบบ New Retail Solution ที่มี Eco System เป็นของตนเอง และให้บริการรับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงินในเครือขาย กว่า 5 หมื่นจุด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคา เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 157.02 ล้านหุ้น หรือ 15% ของทุนจดทะเบียน 1,050 ล้านบาทที่ราคา 2.50 บาท/หุ้นคิดเป็นมูลค่าการระดมทุนประมาณ 392.55 ล้านบาท

โดยจะเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อระหว่าง วันที่3-5 พ.ย. 63 ผ่าน บล. เคทีบี (ประเทศไทย), บล. คันทรี กรุ๊ป, บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย), บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 11 พ.ย. 63 นี้ ●



“ที ลีสซิ่ง” ผนึกพันธมิตรจัดมอเตอร์ไบค์โชว์

นิวส์ คอนเน็คท์ - ที ลีสซิ่ง ผนึกกำลัง ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และ 9 พันธมิตร จัดงาน “T Leasing Motorbike Show” พร้อมโปรโมชั่นสุดเร้าใจ จัดเต็มเช่าซื้อ และดอกเบี้ยราคาพิเศษ

นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อสร้างสีสันวงการรถจักรยานยนต์ในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และ 9 พันธมิตรตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำ จัดงาน “T Leasing Motorbike Show” ถือเป็นงานจัดงานมอเตอร์ไบค์โชว์ใจกลางเมืองร่วมกันเป็นครั้งแรกของวงการไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย.63 ณ ชั้น G ลานอเนกนิเวศและบีศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยคาดหวังว่าจะกระตุ้นตลาดปลายปี 63

ภายในงาน ผู้ร่วมชมงานจะได้รับความสะดวกสบายกับกิจกรรมตลอด 7 วันเต็ม ซึ่งอัดแน่นด้วยกองทัพรถจักรยานยนต์มาจัดแสดงโชว์ให้คนรักรถจักรยานยนต์ได้อัปเดตกันอย่างจุใจบนพื้นที่กว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมด้วย



ฟรีดีลี่สวยๆ ที่มาอัปเดตเทรนด์และนวัตกรรมต่างๆ จากค่ายรถชั้นนำ ทั้งนี้ บริษัท ได้นำเสนอสินเชื่อเช่าซื้อพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระแบบยอเมยา โดยสามารถได้สิทธิ์ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงวันละ 69 บาท เท่านั้น และระยะผ่อนสามารถผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน โดยบูธของที ลีสซิ่ง จัดเป็นรูปแบบ

มินิ คาเฟ่ ที่มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสินเชื่อเช่าซื้อตลอดทั้งวัน พร้อมโซนนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยไฮไลต์ในวันที่ 14-15 พ.ย.63 จัดกิจกรรมประมูลรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีในราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท เท่านั้น ดำเนินการโดยบริษัท แอปเพิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือ เอ็ม บี เค

ภาพข่าว



เมืองไทยฯ สนับสนุนประกวด Miss Tiffany Universe 2020 นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนางอลิสา พันธศักดิ์ คุณณลิน ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด Miss Tiffany 2020: The Next Level พร้อมผู้เข้าประกวดทั้ง 30 ท่าน ในโอกาสเข้าพบและทำกิจกรรม “Sponsor Visit” เพื่อขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe 2020

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสมทบเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก นางศิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา ในฐานะผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน 330,460 บาท จากการจัดกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day x World Heart Day 2020 และกิจกรรมระดมทุนทรัพย์ผ่านแคมเปญในช่องทาง Twitter ของบริษัทฯ นำไปสมทบโครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก โดยมีนางสาวภาลินี ปรีชาธนาพล อนุกรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เป็นผู้รับมอบ

